

LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 - 10 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS GIA THỤY

Một tác giả đã từng ca ngợi:

“Tự hào phụ nữ Việt Nam

Chuyên tâm việc nước, việc nhà đảm đang”

Trong những ngày tháng 10 này. các thế hệ phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ Quốc lại phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cứ mỗi dịp thu về, đông chớm, nhà nhà lại ấm lên bởi bàn tay người mẹ, người chị, người bạn gái. Những người chồng lại ấm lòng khi nghĩ về một bóng hình yêu dấu. Những người mẹ, người chị, người bạn gái ấy đích thực là mùa thu quyến rũ, ấm áp, là người giữ ngọn lửa vĩnh hằng cho cuộc sống.



Đối với nữ cán bộ giáo viên (CBGV) trường THCS Gia Thụy, ngày 20/10 là dịp để khẳng định những đóng góp to lớn của phụ nữ vào quá trình xây dựng và đào tạo thế hệ học sinh thân yêu. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, vị trí nào nữ CBGV trường THCS Gia Thụy đều phát huy được truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những người phụ nữ năng động, giỏi việc trường đảm việc nhà trong thời kỳ hội nhập.

Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước, được sự nhất trí của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn và Tổ nữ công trường THCS Gia Thụy tổ chức. Mít tinh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 93 ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 20/10/1930 - 20/10/2023.

Đến dự với buổi lễ mít tinh có:

- Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh – BTCB – Hiệu trưởng nhà trường
 - Đồng chí Phùng Thị Hồng Thanh – Phó BT chi bộ - Phó HT và CTCĐ nhà trường
 - Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó HT nhà trường.
- Cùng toàn thể các đồng chí CBGV trong nhà trường.



Mở đầu buổi lễ, các anh chị em trong tập thể nhà trường cùng ôn lại những kỉ niệm đẹp thông qua những thước phim ngắn ghi lại một số khoảnh khắc đẹp của các cô giáo trường THCS Gia Thụy trong tà áo dài thướt tha duyên dáng. Các cô không chỉ đẹp trên bục giảng với những bài học thu hút sự say mê của bao thế hệ học trò mà trong giao tiếp, lao động hàng ngày, mỗi cô đều là những đóa hoa đầy màu sắc lung linh..

Tiếp nối chương trình, đồng chí **Nguyễn Hồng Khanh** – Phó CT công đoàn, xin được đại diện cho các đồng chí GV nam gửi tặng bó hoa tươi thắm nhất đại diện BGH nhà trường thay mặt các đồng chí CBGVNV nữ trong nhà trường nhận hoa.



Hội đồng sư phạm trường THCS Gia Thụy có rất nhiều các đồng chí giáo viên là nữ. Phụ nữ là để trân trọng và yêu thương. Nhân buổi lễ Mít tinh kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2023), BCH công đoàn nhà trường đã chuẩn bị những món quà nho nhỏ nhưng gửi gắm tấm lòng yêu thương đến các chị em giáo viên trường THCS Gia Thụy. Tiếp đến là đại diện các đồng chí nam của các tổ tặng quà các đồng chí nữ của mỗi tổ.







Để buổi mít tinh thêm vui nhộn là phần hấp dẫn nhất của chương trình: Thi văn nghệ giữa các tổ

Hòa chung niềm vui với Hội đồng sư phạm nhà trường, đồng chí Nguyễn Thu Hà - giáo viên Ngữ văn đã chuyển công tác - được mời đến tham dự chương trình và đón nhận những món quà chia tay vô cùng ý nghĩa, xúc động.

Kết thúc chương trình, các tổ chuyên môn cùng chụp hình lưu niệm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày kỉ niệm ý nghĩa này. Buổi lễ kỉ niệm vừa ấm cúng vừa vui vẻ đã tiếp thêm động lực cho các thành viên trong nhà trường. Một lần nữa xin chúc cho “một nửa thế giới” luôn luôn mạnh khỏe - hạnh phúc - tràn ngập niềm vui!